



๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

เรียน นายอำเภอปาย, นายอำเภอขุนยวม, นายอำเภอแม่ลาน้อย, นายอำเภอแม่สะเรียง  
และนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส ๐๐๒๓.๓/ว ๕๖๕๙ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๔๘๒๖  
ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริม  
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายการค่าใช้จ่ายในโครงการ  
ฝึกอบรมสัมมนา “การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑” และค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม  
สัมมนา “การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑” ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า เนื่องจากการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
ภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จะส่งผลต่อการพัฒนา  
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับมาตรฐาน  
การศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกอบ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังไม่มี ความชัดเจนในการตั้งงบประมาณรายการดังกล่าว จึงได้แจ้งแนว  
ทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการ  
ดังกล่าว ดังนี้

๑. ให้ตั้งไว้ในงบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการค่าใช้สอย ประเภท  
รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

๒. หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณตามข้อ ๑ ไว้อย่างเพียงพอแล้วก่อนได้รับ  
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ ก็สามารถใช้งบประมาณดังกล่าว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนา  
“การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม  
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑” และค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา  
“การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม  
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑” ได้ แต่หากตั้งงบประมาณรายการดังกล่าวไว้  
ไม่เพียงพอ ขอให้พิจารณาโอนงบประมาณเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงให้อำเภอแจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดทราบ เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป สำหรับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนขอให้ดำเนินการด้วยเช่นกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรรีก เหล่าประเสริฐ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แม่ฮ่องสอน

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ - ๕๓๖๑ - ๒๙๐๒

ผู้ประสานงาน : สุวิชาดา คันทัพไทย โทร. ๐๘-๕๓๗๐-๘๖๔๘



# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๒/๑ ๔๘๒๖



เว็บไซต์กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด <u>บุรีรัมย์</u>
เลขที่รับ <u>๗๖๖๘</u>
วัน/เดือน/ปี <u>๒๖ พ.ย. ๒๕๖๒</u>
เวลา <u>๑๖.๐๕</u>

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๔๒๐๑ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายการค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนา “การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑” และ ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา “การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑” ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจากการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังไม่มี ความชัดเจน ในการตั้งงบประมาณรายการดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการดังกล่าว ดังนี้

๑. ให้ตั้งไว้ในงบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการค่าใช้จ่าย ประเภทรายจ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

๒. หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณตามข้อ ๑ ไว้อย่างเพียงพอแล้วก่อนได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณ ก็สามารถใช้งบประมาณดังกล่าว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนา “การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑” และ ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา “การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑” ได้ แต่หากตั้งงบประมาณรายการดังกล่าวไว้ไม่เพียงพอ ขอให้พิจารณาโอนงบประมาณเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ก.พ.ณ.
เลขที่รับ <u>๗๖๖๘</u>
วันที่ <u>27 พ.ย. 2562</u>

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๔ / โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๓๓๘